

Số: /KH-MNTL

Thanh Lương, ngày 16 tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 12/3/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công văn số 216/GDDĐT ngày 14/03/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024;

Trường Mầm non Thanh Lương xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày sách Việt Nam tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV), cha mẹ và trẻ em.

Phát huy giá trị của sách và giá trị của văn hóa đọc trong nhà trường; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc;

Xây dựng phong trào đọc sách tới toàn thể CBQL, GV, NV, cha mẹ và trẻ em trong nhà trường. Giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.

2. Yêu cầu

Nâng cao trách nhiệm, vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong nhà trường được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, mang tính văn hóa - giáo dục cao.

Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp lồng ghép trong tổ chức hoạt động khác trong ngày của nhóm, lớp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng nhiều hình thức, như: treo băng rôn, tuyên truyền qua các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, qua trang Website, Facebook của nhà trường; Zalo của các nhóm, lớp, ...

Treo băng rôn, áp phích trước cổng trường với khẩu hiệu: “Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024”.

2. Tổ chức các hoạt động

Phát động phong trào xây dựng thói quen đọc sách tại trường, lớp, tại gia đình và những không gian thích hợp trong toàn thể CBQL, GV, NV và trẻ em.

CBQL, GV, NV, cha mẹ và trẻ em tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng các mạng xã hội (Báo điện tử, Facebook, youtube,...).

Cha mẹ đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử.); hướng dẫn các con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm xem những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi.

Giáo viên tổ chức cho trẻ được trải nghiệm tại góc thư viện của trường, góc sách của các lớp để nâng cao việc học; các nhóm, lớp bố trí thời gian phù hợp để đọc sách, kể chuyện cho trẻ nghe, tích cực sử dụng phương tiện dạy học kỹ thuật số (băng, đĩa,...) vào các hoạt động giáo dục để giúp trẻ được “nghe sách” thường xuyên hơn.

Các nhóm, lớp sắp xếp, bổ sung sách truyện đảm bảo tính "gợi mời" đối với trẻ khi tham gia vào góc sách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chuyên môn nhà trường

Hướng dẫn các Tổ khối tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 3 năm 2024 trong nhà trường.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các Tổ khối nhằm thực hiện kế hoạch một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam vào các buổi họp chuyên môn. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 3 năm 2024 trong nhà trường với các nội dung trên nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

2. Đối với các Tổ khối

Tổ Văn phòng: Treo băng rôn, áp phích trước cổng trường với khẩu hiệu: “Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 3 năm 2024”.

Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam qua trang Website, Facebook của nhà trường.

- Khối nhà trẻ: Giáo viên lựa chọn những câu truyện phù hợp với độ tuổi trẻ, trẻ yêu thích để kể và cho trẻ chơi một số trò chơi đơn giản với câu truyện.

- Khối Mẫu giáo: Lựa chọn 01 câu truyện trẻ yêu thích, làm tranh, làm sân khấu và kể chuyện bằng hình thức rối bóng, rối tay/rối que, ...

Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam qua trang Zalo của nhóm, lớp. Khuyến khích và hướng dẫn cha mẹ đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử..).

CBQL, GV, NV đóng góp ủng hộ sách, truyện; các nhóm, lớp huy động sự đóng góp từ cha mẹ trẻ (sách tham khảo, truyện dành cho trẻ mầm non, ...).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 3 năm 2024 của Trường mầm non Thanh Lương. Các Tổ khối căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; báo cáo kết quả tổ chức về nhà trường để tổng hợp báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Tổ CM, GVNV và PH (để t/h);
- Lưu VP./.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Trâm